



ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
(ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน)

ด้วยเทศบาลเมืองสีคิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้บริการศึกษาอบรม เพื่อเป็น
การส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมกับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้วให้ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่นักเรียน
และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

หมวดที่ ๑

ข้อความทั่วไป

ข้อที่ ๓ ในประกาศนี้

“เทศบาล” หมายถึง เทศบาลเมืองสีคิ้ว

“ทุนการศึกษา” หมายถึง งบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ของ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งจ่ายไว้ในแผนงานการศึกษา
งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

/ผู้มีสิทธิ.....

“ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ ในระดับ ปวช. ปวส. ถึงระดับปริญญาตรี

“ผู้มีสิทธิขอความช่วยเหลือ” หมายถึง นักเรียน ที่เข้ารับการศึกษานในโรงเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่เป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส

“ผู้ยากจน” หมายถึง ผู้ขอรับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ ที่มีบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง มีรายได้รวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน

“ผู้ด้อยโอกาส” หมายถึง ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น

“ภูมิลำเนา” หมายถึง เขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

“ประชาคมหมู่บ้าน” หมายถึง ประชาคมหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

“ผู้รับรอง” หมายถึง ครูผู้สอน ประธานชุมชน หรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

“คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน” หมายถึง คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวดที่ ๒

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ/หลักเกณฑ์ในการขอรับทุนและความช่วยเหลือ

ข้อที่ ๔ คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ/หลักเกณฑ์ในการขอรับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ

๔.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๒ เป็นผู้ยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาส และได้รับการรับรองคุณสมบัติและความประพฤติจากผู้รับรองแล้ว

๔.๓ เป็นผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ หรือศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ และทุกระดับชั้นต้องศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ

๔.๔ เป็นนักเรียน ที่เข้ารับการศึกษานในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือเป็นนักศึกษา ที่เข้ารับการศึกษานในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษานในระดับปริญญาตรีมาก่อน

๔.๕ ไม่เป็นพนักงานประจำในระหว่างการศึกษา